

## นิเทศฯ มมส. ประชันหนังสั้นเด็กสร้าง ตั้งเป้าวัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อ-บูรณาการแก้ปัญหาสังคม

อ.ปรีชา สาคร อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) เปิดเผยถึง โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นในระดับมัธยมศึกษา “หนังสั้น เด็กสร้าง” แนวคิด “โลก สไตล” ที่คณะวิทยาการ สารสนเทศ มมส. จัดร่วมกับบริษัทแม็ค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ว่า โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อจะได้เห็นมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่แนวคิดเกี่ยวข้องกับ โซเชียลเน็ตเวิร์กและอินเทอร์เน็ตที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวัยรุ่น ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้านการใช้ภาษา เช่น การกดไลค์ เป็นต้น

อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. กล่าวว่า คณะผู้จัดโครงการ ต้องการให้เด็กตีความในมุมมองของตัวเองว่าคำว่า โลกคืออะไร เมื่อเด็กถ่ายทอดออกมา ก็จะให้เห็นบทบาทและ วิถีชีวิตของเด็กมากขึ้นในมุมมองที่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ มี อิทธิพลต่อพวกเขาอย่างไร และเด็กมองว่าโลกปัจจุบันในสังคม เป็นอย่างไร ซึ่งจะสะท้อนผ่านตัวหนังที่เด็กทำ เมื่อได้เห็นความคิดของพวกเขาผ่านหนัง ก็จะสามารถหาวิธีการและกระบวนการ รองรับความคิดนั้นและวางแผนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง ทันทีทันที่

“สำหรับหลักเกณฑ์ในการตัดสิน เราก็จะดูจากความสด ใหม่ และการตอบโจทย์ความเป็นไปในสังคม รวมถึงต้อง สะท้อนมุมมองของสังคมอย่างชัดเจน อยากเห็นเด็กมองสื่อและ โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ทั้งในข้อดีและข้อเสีย ให้ได้เห็นสิ่งที่ กำลังเผชิญอยู่อย่างรู้เท่าทันและใช้ให้เป็น ไม่ใช่เพียงทางเดียว อาทิ การใช้เฟซบุ๊กเพียงแก่พูดคุยอย่างเดียวแต่ไม่เกิดประโยชน์ ใดๆ ในชีวิตประจำวัน อยากให้เด็กมีความรู้เท่าทันสื่อ สิ่งที่เด็ก ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโดยตรงเลยคือความคิดเชิงระบบ เพราะการสร้างหนังไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียว กระบวนการ ทำงานจะสอนให้เด็กมีกระบวนการคิดทำงานเชิงกลุ่ม ทำงาน และวางแผนร่วมกัน เป็นทีมเวิร์กมากขึ้น” อ.ปรีชา กล่าว

อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. กล่าวด้วยว่า อยาก ให้นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกัน ไม่จำเป็นต้องเก่ง หรือเชี่ยวชาญ เพราะท้ายสุดจะได้รับรางวัลหรือไม่ นั่น ที่สำคัญ คือได้รางวัลกับชีวิตตนเอง ได้เข้าร่วมสนุกและได้นำเสนอ มุมมองของตนเองผ่านหนังสั้น ทั้งนี้ เปิดให้ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 28 ก.พ. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2512-0661 ต่อ 3147 หรือเว็บไซต์ <http://etvmac.tv/shortfilm/process.html> หรือ [www.facebook.com/esan.shortfilm](http://www.facebook.com/esan.shortfilm)